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Sandra Björgvinsdóttir

From: Gerdur Jonsdottir <gerdurjons@gmail.com>
Sent: föstudagur, 16. júní 2017 11:03
To: Samtök sv.félaga á hb.svæðinu
Cc: Leikskólinn Steinahlíð
Subject: Borgarlínan-Steinahlíð

Góðan dag, 
 
ég er formaður foreldraráðs í leikskólanum Steinahlíð í Reykjavík og langar að forvitnast um það hvernig Borgarlínan 
er hugsuð í kringum lóð skólans. Á þeim teikningum sem ég hef skoðað virðist mér eins og Borgarlínan skerist inn í 
lóð skólans.  
 
Ég fagna Borgarlínunni og veit að þetta er mikilvægt skref í þróun á stór Reykjavíkursvæðinu. 
 
Hlakka til að heyra frá ykkur! 
 
Bestu kveðjur, 
Gerður Jónsdóttir 


